

บรรณาธิการแถลง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2550 กองบรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ได้นำ **“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** มาเป็นกรอบหลักของการนำเสนอบทความวิชาการในฉบับที่ 1/2550 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระมหามงคล และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย มานานมากกว่า 30 ปี

บทความที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบทความที่ปรับปรุงจากบทความวิชาการที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปี 2550 ในหัวข้อเรื่อง **“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา”** ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 โดยบทความแรก **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: ความเป็นมาและความหมาย** โดย รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองกัถ์ ได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริและทำให้เกิดความกระจ่างชัดเจนขึ้นตามกรอบของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบทความต่อ ๆ มา จะเป็นประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น **หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล: ทฤษฎีและผลการวิจัยเพื่อสร้างดัชนีในแนวจิตพฤติกรรมศาสตร์** โดย ผศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิ และ ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิ **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน** โดย รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ **การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง** โดย รศ.ดร.วิจิต หล่อจิระขุนทดกุล ผศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม และ ผศ.วีณา ฉายศิลป์รุ่งเรือง **ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ** โดย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ และบทความสุดท้ายเป็นการศึกษาวิจัยกรณีศึกษา **การวิจัยและพัฒนากรณีศึกษาเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม** โดย ผศ.ดร.นิรุติ ถึงนาค และ ผศ.ชมนุช เมฆเมืองทอง นอกจากนี้ได้มีการนำเสนอบทวิจารณ์และแนะนำหนังสือซึ่งเป็นการแนะนำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย คุณภาวณา เขมะรัตน์

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 1/2550 นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ในฉบับต่อ ๆ ไปจะได้มีบทความวิชาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับฉบับหน้า จะเป็นการตีพิมพ์วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ฉบับภาษาอังกฤษในชื่อภาษาอังกฤษใหม่ คือ **NIDA Development Journal** ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ติดตามและสนับสนุนวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ในฉบับต่อ ๆ ไปด้วย

บรรณาธิการ